

สุขสันต์วันพระเจ้า พี่น้องที่รักทุกท่าน พระวาจาของพระสัปดาห์นี้ **พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองและได้ชัยชนะ** นักบุญลูกาใช้การเล่าเรื่องการผจญของซาตานที่ล่อลวงพระเยซูเจ้า เพื่อบรรยายการล่อลวงที่พระศาสนจักรสมัยแรกได้รับ ให้สังเกตการประกาศของพระเยซูเจ้า **“มนุษย์ดำรงชีวิตมิใช่ด้วยอาหารเท่านั้น - จงกราบนมัสการพระเยซูเจ้าพระเจ้าของเจ้าแต่ผู้เดียว - อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้า”** พระเยซูเจ้าถูกซาตานล่อลวงให้ละทิ้งภารกิจของพระบิดา แต่พระเยซูเจ้าจะเอาชนะได้ทุกครั้ง เพราะพระองค์ทรงยึดมั่นใน **“พระวาจาของพระเจ้า”** ดังที่ในแต่ละครั้ง จะอิงพระองค์กับพระวาจาของพระเจ้า อีกทั้ง พระองค์ยังทรงได้รับพลังจาก **“การประทับอยู่ของพระจิตเจ้า”** ผู้เสด็จมาประทับอยู่กับพระองค์เมื่อทรงรับพิธีล้างเพื่อภารกิจของการเป็นประกาศกและสงฆ์ ถิ่นทุรกันดารจึงกลับเป็นทั้งสถานที่ของการถูกทดลอง และสถานที่ของความใกล้ชิดกับพระเจ้าในเวลาเดียวกัน

ชัยชนะของพระเยซูได้กลับเป็นที่มาของพระพรหรรษาสำหรับมนุษย์ ที่ตกในบาปและถูกผจญ เพราะหลังจากมนุษย์ในอาดัมและเอวาได้ทำบาป และความตายได้เข้ามาสู่โลกและมนุษย์ไม่มีใครสามารถเอาชนะบาปและความตายได้ แต่อาศัยชัยชนะของพระคริสตเจ้า อาดัมใหม่ซึ่งมาเริ่มต้นมนุษยชาติใหม่และชีวิตใหม่ พระคุณยิ่งใหญ่ได้ถูกประทานแก่เราซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมและชีวิต อาศัยความเชื่อสัตย์ของพระเจ้า ผู้ทรงทำให้แผนการแห่งความรอดพ้นสำเร็จไปโดยทางพระเยซู

นักบุญเปาโลกล่าวกับชาวโรมถึงการประกาศยืนยันความเชื่อในศีลล้างบาปว่า **“ถ้าพวกท่านประกาศด้วยริมฝีปากของท่านว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า....ท่านจะได้รับการช่วยให้รอดพ้น”** แก่นสารของการประกาศยังมีว่าพระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูคริสตเจ้าขึ้นจากบรรดาผู้ตาย และทรงสถาปนาพระองค์ขึ้นให้เป็นพระเจ้า ดังนั้น คริสตชนผู้เชื่อในพระเยซูเจ้า และพยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยความเชื่อสัตย์ก็จะได้รับความรอดพ้นอย่างแน่นอน

เพื่อให้การเดินทางมหาพรตเป็นการเตรียมฉลองปีสกา อาทิตย์แรกอาจเน้นที่การกลับมา ในเชิงความคิด การหล่อหลอมวิธีคิดให้สอดคล้องกับความเชื่อที่ได้จากพระวาจาของพระเจ้า การกลับมา ในเชิงพฤติกรรม แสดงออกมาในการรู้จักใช้โทษบาปและการแสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้อง เรากล้าที่จะเผชิญปัญหา และยอมรับความยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยการอ่านพระคัมภีร์ ราฟังไตร่ตรองพระวาจา ภาวนาด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้า และสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น เช่นทำกิจเมตตาขอพระพรหรรษาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้า สถิตกับท่านทั้งหลายเทอญ